



คุณลักษณะเฉพาะของสถาบันคือ “ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ”

รองศาสตราจารย์ ดร. จริยาวัตร คมพยัคฆ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางสู่ วิชาชีพ...พยาบาล

สุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากรและการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จะสามารถพัฒนาสุขภาพของประชากรได้เป็นอย่างดี ด้วยบทบาทหน้าที่อันสำคัญในการดูแลให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ บัณฑิตพยาบาลก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องสอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาล จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย

การพยาบาลเป็นการปฏิบัติเพื่อสุขภาพโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน จึงนับได้ว่าเป็นการบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบสูง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ

ดังนั้น การเป็นพยาบาลวิชาชีพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะวิชาชีพนี้ทำงานเกี่ยวกับชีวิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล ความต้องการของสังคมและคุณลักษณะเฉพาะของสถาบันคือ “ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ” หมายถึง มีความเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี นอกจากนี้ ยังมีความขยัน อดทน มีจิตอาสา การจัดการเรียนการสอนจึงให้นักศึกษาร่วมจัดบริการวิชาการกับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการดูแลมิติหนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์มีห้องปฏิบัติการพยาบาล และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองการปฏิบัติการพยาบาลก่อน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร วิทยาการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และอีกหลายๆ ด้านที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงต้องมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมรอบด้านไปพร้อมกันด้วย ยกตัวอย่างการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อบางอย่างหายไป แต่มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ หลักสูตรก็ต้องปรับตาม ที่เห็นชัดเจน คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เกิดเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่รู้จักกันดี คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเครียด และความพิการจากอุบัติเหตุ หรือเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งสมัยก่อนไม่มี แต่ด้วยการพัฒนาทางการแพทย์ทำให้ต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นพยาบาล สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มสีขาว สวมหมวกสีขาวนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลวิชาชีพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ศึกษาวิชาชีพนี้จะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 4 ปี ผู้ที่ศึกษาวิชาชีพนั้นนอกจากใจรักแล้ว ยังต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทน มีความรักและศรัทธาในสิ่งที่เรารู้ ศรัทธาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือผู้ใช้บริการให้พ้นจากความเจ็บป่วย มีกำลังใจ และรู้สึกดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้ที่เข้าศึกษาวิชาชีพนี้ต้องมีความพร้อมจริงๆ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : pr@hcu.ac.th / Website : www.hcu.ac.th